

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมนตรี แสนขวา	ประธานสภาฯ อบต.	มนตรี แสนขวา	
๒	นางดวงใจ คำนอก	รองประธานสภาฯ อบต.	ดวงใจ คำนอก	
๓	นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๑	เมธาวัฒน์ แก่นท้าว	
๔	นางละมัย ทรัพย์สมบัติ	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๒	ละมัย ทรัพย์สมบัติ	ลาป่วย
๕	นางสังเวียน โยธายุทธ	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๓	สังเวียน โยธายุทธ	
๖	นายเพลิน แก้วชมภู	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๔	นายเพลิน แก้วชมภู	
๗	นางยุวดี ชนะพล	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๕	ยุวดี ชนะพล	
๘	นายวรเชษฐ์ สืบพันธุ์	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๖	วรเชษฐ์ สืบพันธุ์	
๙	นางวิไล บุตรเลน	สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ ๘	วิไล บุตรเลน	
๑๐	นางสาวอรนุช กุละนาม	เลขานุการสภาฯ อบต.	อรนุช กุละนาม	เลขานุการสภาฯ

จำนวนผู้มาประชุม ๘ คน

จำนวนผู้ไม่มาประชุม ๑ คน (นางละมัย ทรัพย์สมบัติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่๒)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายตรีชนนท์ แสนอุบล	นายก อบต.คอนสวรรค์	ตรีชนนท์ แสนอุบล	
๒	นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	รองนายก อบต.คอนสวรรค์	บุญเที่ยง แก้วมุงคุณ	
๓	นายบุญลือ พูลสวัสดิ์	รองนายก อบต.คอนสวรรค์	บุญลือ พูลสวัสดิ์	
๔	นายวินลอง มุทาพร	เลขาฯนายก อบต.คอนสวรรค์	วินลอง มุทาพร	
๕	นายสุเมธ ชินพร	หัวหน้าสำนักปลัด	สุเมธ ชินพร	
๖	นายมนตรี ชมชัยภูมิ	นักวิเคราะห์ฯ	มนตรี ชมชัยภูมิ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายมนตรี แสนขวา องค์ประชุมครบ(มีผู้มาประชุม ๘ คน ไม่มา ๑ คน)ประธานจตุรปูเทียณบุชาพระรัตนตรัย
ประธานสภา เปิดประชุมสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯอ่านหนังสือเชิญประชุม
นางสาวอรนุช กุละนาม อ่านหนังสือเชิญประชุม และประกาศเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหาร
เลขานุการสภา ส่วนตำบลคอนสวรรค์สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมนตรี แสนขวา -ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
(ประธานสภาฯ)

นายตรีชนนท์ แสนอุบล -ขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
(นายก อบต.) ได้รับโอนพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างมาเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้ จึงขออนุญาต
ให้พนักงานดังกล่าวแนะนำตัวเองต่อสภาฯ

นายวินัย อุปทอง แนะนำชื่อตัว-ชื่อสกุล ต่อสภาฯ กระผมได้โอน(ย้าย)มาจากองค์การบริหารส่วนตำบล
(ผู้อำนวยการกองช่าง) นาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และพร้อมที่จะ
พัฒนาตำบลคอนสวรรค์ไปพร้อมกับทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕)

นายมนตรี แสนขวา เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาสมาชิกคงจะได้รับเอกสารที่เจ้าหน้าที่
ประธานสภาฯ แจกให้ มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ

ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ๗ เสียง
และงดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

นายมนตรี แสนขวา -ไม่มี-
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

นายมนตรี แสนขวา -ไม่มี-
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายมนตรี แสนขวา เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ ตามลำดับ หากสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้
ประธานสภาฯ

นายสุเมธ ชินพร
หัวหน้าสำนักปลัด

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาสได้จัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคามเป็นเจ้าภาพ มีการแบ่งสายการแข่งขันตามสูจิบัตร และจะมีการแข่งขันในวันที่ ๑๖ และ ๑๘ นี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะมีการแข่งขันอีกในเดือนธันวาคมจึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ไปร่วมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวอรนุช กุละนาม
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เอกสารที่แจกแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านใดสงสัยสอบถามได้ จะเห็นได้ว่าประมาณการรายรับจะน้อยกว่าเกิดขึ้นจริง และผลต่างรับ-จ่าย ๖,๓๖๕,๘๘๘.๓๘ บาท ซึ่งจะตกเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินสะสมในปีถัดไป ซึ่งปัจจุบันกองคลังยังไม่ปิดงบประจำปีเสร็จ จึงไม่สามารถแสดงยอดดังกล่าวได้เป็นเพียงการปิดงบบัญชีเบื้องต้น ซึ่งรายรับนี้สามารถนำไปเป็นฐานในการประมาณการรายรับในการจัดทำประมาณการรายจ่ายในปี ๒๕๖๕ ได้

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ

เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ ตามลำดับ หากสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้

นายสุเมธ ชินพร
(หัวหน้าสำนักปลัด)

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการดำเนินงาน(แทนผอ.กองสวัสดิการสังคม) อ่านรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ตามลำดับ ๑-๑๑ รายการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานกองคลัง

นางสาวอรนุช กุละนาม
เลขานุการสภาฯ

(รายงานแทน ผอ.กองคลัง)ตามเอกสารที่แจกให้ได้รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วนั้น) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประมาณการรายรับไว้ ๓๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้มีเงินรายรับเข้ามาแล้ว จำนวน ๔,๙๗๗,๓๙๙.๘๖ บาท จะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน สามล้านกว่าบาทและรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จำนวน ล้านกว่าบาท และการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำเอกสารจัดซื้อ/จ้าง จำนวน ๖ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง

นายวินัย อุปทอง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

กองช่างได้จัดเอกสารโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กองคลังทุกโครงการแล้ว ซึ่งบางโครงการผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว และขอประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ. ผังเมืองและกฎกระทรวง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การขุดดินลึกเกิน ๓ เมตร มีปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ถมดินสูงกว่าดินข้างเคียงและพื้นที่ มากกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตรต้องแจ้งตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ จำคุก ๑ ปี หรือปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ซึ่งการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ต้องแสดงหลักฐานเอกสารหลายอย่าง หากท่านสงสัยหรือพบเห็นกรณีดังกล่าวให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบได้ หากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ จะทำ

ให้เรา มีรายได้เพิ่มจากการบังคับกฎหมายนี้ด้วยและจะทำให้ท่านได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น หากรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานสำนักปลัด

นายสุเมธ ชินพร
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักปลัด ซึ่งประกอบด้วยงานป้องกันสาธารณสุข ได้ มีภารกิจช่วยเหลือประชาชนกรณีไฟไหม้บ้าน จำนวน ๑ ราย และผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ บนท้องถนนรถชนกัน รับ-ส่งผู้ป่วย /งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี จำนวน ๑๑ รายการตามเอกสารที่แจก เช่นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลโดย การจัดรถรับ-ส่งให้ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันทุกวัน กิจกรรมวัน เข้าพรรษา การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน /งานสาธารณสุข ได้มี บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ การ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง กิจกรรมถังขยะเปียกลด โครร่อน การบริหารจัดการบ่อขยะ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากโรงงานรับซื้อยางพารา และการดำเนินการของกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบล

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ การเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ
นายมนตรี ชมชัยภูมิ

เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ ตามลำดับ หากสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสอบหัววันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(ให้ทุกท่าน ดูรายละเอียดไปพร้อมกันที่ละหน้าตามเอกสารที่แจกให้ หากสงสัยข้อใดสอบถามได้) -ที่ประชุมได้ดูรายละเอียดพร้อมกันและซักถามพอสมควร

ระเบียบวาระที่ ๕.๕

การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ

เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ

นายสุเมธ ชินพร
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้แล้ว นั้น จำนวน ๔ สมัย ซึ่งได้หมดสมัยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้แล้วและไม่ได้ กำหนดสมัยวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ จึงต้องมีความ จำเป็นต้องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ เพื่อจะได้ ดำเนินการเปิดประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ปลัด อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคสอง ในกรณีที่ไม่ได้กำหนด

สมัยประชุมประสามัญ ประจำปีหรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ในปีถัดไปไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่นหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ จึงขอแนะนำเรียนปรึกษาต่อสภาว่าจะกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในวันที่/เดือนอย่างไร ปีที่ผ่านมาได้กำหนด ๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ หรือจะกำหนดเป็น ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน แต่หากมีข้อราชการด่วนสามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอได้

ที่ประชุมสภาฯ

-ได้ซักถามและหารือกันพอสมควร จึงได้มีมติกำหนดสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน สำหรับสมัยสามัญต่อไปจะนำปรึกษาหารือในสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุมสภา

-มีมติกำหนดสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

เมื่อสภาฯได้กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ให้เลขานุการสภาจัดทำประกาศเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป
ใกล้ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ขอพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๐๐ น.

-พักรับประทานอาหารกลางวัน-

ประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕.๖

-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายมนตรี แสนขวา

เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายสุเมธ ชินพร

หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วนั้นซึ่งได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้วพร้อมรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ และเมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วต้องมีการรายงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยปรากฏในรูปกิจกรรมต่าง ๆ การสำรวจรวบรวมทรัพยากรที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำทรัพยากรที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาทรัพยากรระยะยาว กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญเกิด ความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณ ของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป

ปลัด อบต.	<p>โครงการดังกล่าว ในอำเภอวานรนิวาส เทศบาลตำบลหนองแวงใต้ได้ดำเนินการนำร่องเรียบร้อยแล้วซึ่งนายอำเภอวานรได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแล้ว เมื่อเดือนที่ผ่านมาปลัดและพนักงานธุรการได้เข้าร่วมศึกษาดูงานในสถานที่จริง ซึ่งเขาได้เลือกผืนป่าปกปักษ์ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ภายในวัดซึ่งได้กำหนดพื้นที่จำนวน ๑๕ ไร่ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค ในการสำรวจพันธุ์พืช แต่หากเราจะดำเนินการระยะแรก ควรเลือกพื้นที่ ในอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่น เพราะพืชพันธุ์ที่เราปกปักษ์ รักษาต้องมีการลงทะเบียนพร้อมมีรหัสประจำทุกต้น ชนิด ชื่อพร้อมพิกัด จึงขอหารือสภาเพื่อกำหนดพื้นที่ และควรอนุรักษ์พืชประจำตำบลของเราเอง พื้นที่ในอนาคตต้องไม่ทำประโยชน์อย่างอื่น ต้องอนุรักษ์ผืนป่าที่เลือกดำเนินการโครงการตลอดไป อนุรักษ์พืชที่มีอยู่แล้วและปลูกเพิ่มเติมรักษาไว้ ลงทะเบียนควบคุมพร้อมมีรหัส สามารถตรวจสอบพิกัดได้ในเอกสาร</p>
<p>นางยุวดี ชนะพล (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕) นายวินัย อุปทอง ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ขอเสนอพื้นที่บ้านโพธิ์ทอง บริเวณใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับรายละเอียดของพื้นที่ เราต้องทราบว่าขณะนี้เรามีที่สาธารณะประโยชน์ที่ใดบ้าง จึงจะนำมาเลือกได้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และเอกสารอยู่ที่ใด</p>
<p>นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ (รองนายก อบต.)</p>	<p>สำหรับพื้นที่บ้านคอนศรี ยินดีให้เข้าไปดูพื้นที่ก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ผมจะได้นัดกับผู้นำชุมชนและนำเสนอขอความเห็นกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป</p>
ปลัด อบต.	<p>หากเราได้เลือกพื้นที่ไว้เบื้องต้นแล้ว ควรจะลงพื้นที่เพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน และขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการดำเนินการโครงการ</p>
นายก อบต.	<p>การกำหนดพื้นที่ คือ ๑ บ้านโพธิ์ทอง ๒. บ้านคอนศรี-บะสะแบง มีที่สาธารณะประโยชน์</p>
<p>นายวินัย อุปทอง ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>ต้องการให้คณะกรรมการลงพื้นที่ พร้อมตรวจสอบเอกสารของที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายหลัง</p>
ที่ประชุม	<p>ร่วมกันพิจารณาสถานที่เพื่อดำเนินการโครงการ และซักถามพอสมควร ต้องการสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะเลือกเป็นพื้นที่ปกปักษ์ บ้านคอนศรี-บะสะแบง เมื่อพร้อมที่จะลงพื้นที่ให้แจ้งผู้นำและสมาชิกสภาเพื่อร่วมกันสำรวจพื้นที่</p>
<p>นายมนตรี แสนขวา ประธานสภา</p>	<p>มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี สรุปเรื่องสถานที่จะนัดกันอีกทีเพื่อดูพื้นที่จริงสำหรับดำเนินการตามโครงการ</p>
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
<p>นายมนตรี แสนขวา ประธานสภา</p>	<p>ระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่</p>
<p>นางวิสัย บุตรเลน (สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘)</p>	<p>ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้า ๓๐ ต้น ไปดูแล้วไม่ครบ เริ่มต้นจากที่ใด</p>

- ประธานสภาฯ เป็นการอุดหนุนไฟฟ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- นายวินัย อุปทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง การอุดหนุนให้ไฟฟ้า เขาจะเป็นผู้ประมาณการราคามาให้ ตามจำนวนเงินที่ตั้งไว้ จึงทำให้ปริมาณงานไม่ถึง ๓๐ ตัน แต่เราสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ในฎีกา เบิกจ่ายเงินจากกองคลัง
- ประธานสภาฯ เรื่องนี้มอบให้กองช่างตรวจสอบรายละเอียดให้ด้วย การติดป้ายชอยมิตพลาตหรือไม่ บ้านโพธิ์เงินทำไมติดเป็นบ้านโพธิ์ทอง ผากให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย
- นายเพลิน แก้วชมพู
(สมาชิกสภาหมู่ ๔) ผมขอพูดในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานใน อบต. เรื่องงานและความสามัคคี ฝ่ายบริหาร และปลัดช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย
- ประธานสภาฯ ผมเคยพูดตลอดว่า ไม่ว่าใครจะย้ายมา จะต้องรักกันแบบพี่น้อง การกำกับ ดูแล การทำงาน ตลอดเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับการทำงานด้วย ผากท่านนายกช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย
- นายก อบต. สำหรับเรื่องการบริหารบุคคลได้มอบหมายให้ปลัด กำกับดูแลตามสายงานการบังคับบัญชา สำหรับการแต่งกายเคยคุยกันหลายครั้งแล้ว และได้กำชับไปแล้ว ในการประชุมประจำเดือนรวมถึงระเบียบ ปฏิบัติต่าง ๆ ทุกคนทราบดี แต่มีหลายคนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กติกาที่วางไว้
- ปลัด อบต. ในเรื่องระเบียบวินัย การปฏิบัติราชการพนักงานทุกคนทราบดี แต่ละคนมีนิสัยแตกต่างกันบางคนปฏิบัติตามอย่างดี แต่มีบางคนคงยังปรับตัวไม่ได้ ตั้งแต่เรื่องการมาลงเวลา ปฏิบัติงาน การเข้าแถวหน้าเสาธง ในการประชุมแต่ละครั้งได้แนะนำการปฏิบัติตนในการทำงานมาตลอด แต่เรื่องของจิตใจไม่สามารถบังคับกันได้ สำหรับการบังคับบัญชาจะมอบหมายให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนดูแลกันตามสายงานแต่ละกอง และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับ สำหรับข้อบกพร่องที่แนะนำ ขอน้อมรับไว้เพื่อแก้ไขต่อไป
- นายมนตรี แสนขวา
ประธานสภาฯ -สอบถามที่ประชุมมีอื่นเรื่องเสนอหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุม
- ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) อรุณช กุละนาม ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอรุณช กุละนาม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ตรวจถูกต้องแล้ว

เพลิน แก้วชมภู
(นายเพลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เมธาวัฒน์ แก่นท้าว
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วิสัย บุตรเลน
(นางวิสัย บุตรเลน)สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-วันนี้ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มนตน์รี แสนขวา
(นายเพลิน แก้วชมภู)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์